

THỐNG NHẤT NHẬN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kinh thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh lần này diễn ra vào thời điểm chúng ta vừa trải qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ. Nhìn lại năm 2022 và hơn 2 năm qua, chúng ta không chỉ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra mà còn đánh giá hiệu quả và tính đúng đắn của các chương trình, kế hoạch đang tổ chức thực hiện, cũng như khả năng hoàn thành các mục tiêu Đại hội.

Sau năm 2021 nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với nhiều thành công nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta bước vào năm 2022 với quyết tâm cao, kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển để bù đắp cho những thiệt hại, tổn thất nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2021, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên tinh thần đó, năm 2022 bắt đầu với khí thế phấn khởi, quyết tâm, với các hoạt động sôi nổi ngay từ đầu năm như lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình, lễ ra quân đầu năm đầy khí thế của cộng đồng doanh nghiệp... Tuy nhiên, cũng ngay từ đầu năm, bên cạnh các khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn không lường trước được như giá cả một số mặt hàng tăng cao, tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp ngoài dự báo. Song, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2021, chúng ta đã tranh thủ tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 9,52% so với năm 2021. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/23 chỉ tiêu đề ra. Nhìn lại năm 2022 và hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chúng ta hoàn toàn có thể phần khởi, tự hào với các kết quả đã đạt được, thể hiện trên một số điểm nhấn như sau:

Thứ nhất, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét và phát triển toàn diện, vững chắc, đúng hướng, đồng đều ở cả 3 khu vực. Trên từng lĩnh vực đều có bước tiến bộ rõ rệt. Nhiều kết quả và chuyển biến hết sức quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhất là ở cơ sở góp vào thành tích chung của tỉnh đang cho thấy đã đi lên đúng hướng, ngày càng hiện thực hóa các mục tiêu to lớn đã đặt ra, khẳng định tinh thần đúng đắn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hiệu quả công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành.

Thứ hai, môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên. Thái Bình đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế và đặt vấn đề nghiên cứu đầu tư. Nhiều điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết dứt điểm. Hình ảnh, uy tín của tỉnh được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Thái Bình đang được trung ương và các tỉnh bạn đánh giá là một điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên trong thời gian qua. Đã xuất hiện nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét và tích cực; nhiều cách làm sáng tạo, đột phá đã phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; một số hướng đi mới tạo ra tiền đề và niềm tin để tiếp tục phấn đấu vươn lên. Đội ngũ cán bộ, công chức trưởng thành hơn về mọi mặt, tự tin hơn khi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nâng cao.

Thứ ba, hệ thống chính trị được củng cố, kiên toàn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cũng có nhiều đổi mới, hiệu quả, thực chất hơn. Sự thống nhất về nhận thức, hành động, tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và hệ thống chính trị trong tỉnh đã đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, kiên trì triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp, giải pháp trên tất cả các mặt, lĩnh vực; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân đối với các chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Trong thành quả chung đó có đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của HĐND tỉnh trong việc phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận tình hình ta vẫn là một tỉnh có quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu nhập đầu người còn thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn hạn chế. Các kết quả đạt được thời gian qua chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng. Vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục kịp thời. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư tuy có nhiều chuyển biến tốt nhưng có mặt còn hạn chế. Việc thực hiện một số nhiệm vụ đã có chủ trương, chỉ đạo của tỉnh ở một số ngành, địa phương còn chậm; công tác tham mưu và triển khai một số cơ chế, chính sách ở một số ngành, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ thực hiện một số dự án, chương trình chưa đạt yêu cầu đề ra.

Kinh thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý báu, đó là:

- Phải xác định rõ và kiên định mục tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ và mục tiêu của từng năm, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, từng lĩnh vực, đặt ra lộ trình, bước đi phù hợp, có tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện đến kết thúc cuối năm. Phải bảo đảm vai trò giải quyết được các yêu cầu thường xuyên, ngắn hạn và giải quyết các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, dài hạn, hướng đến mục tiêu tổng thể với niềm tin và quyết tâm không lay chuyển.

- Phải đề cao trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động, sâu sát của người đứng đầu trên tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào thực trạng, có bản lĩnh, chính kiến, trần trụi, tâm huyết, quyết liệt, đi thẳng vào những khâu có tính đột phá, những việc có khó khăn, vướng mắc để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Gần trách nhiệm người đứng đầu với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp cộng đồng nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, giữa các cấp, các ngành và các cơ quan.

- Phải thống nhất nhận thức và xác định đầy đủ trách nhiệm, vượt qua các rào cản có hữu, mặc cảm, tự ti, vượt qua chính mình, phải sẵn sàng học hỏi các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo. Năm rõ yêu cầu nhiệm vụ để đổi mới cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, rào cản để kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh. Phải mạnh dạn đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tốt nội lực mà trước hết là nguồn lực con người và sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo; nắm bắt được "thời cơ, địa lợi, nhân hòa", tất cả hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra.

Đây là những bài học quý cần được kế thừa và tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Kinh thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Bước vào năm 2023, năm bản lề, có tính quyết định đến mục tiêu của cả nhiệm kỳ, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có mặt còn trầm trọng hơn năm qua. Nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, phục hồi chậm và có nguy cơ suy thoái, tác động nặng nề đến tinh thần trong nước. Vì vậy, chúng ta quyết tâm phát huy các thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu cao hơn, đột phá hơn, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022

của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tạo đà, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong những năm tiếp theo.

Muốn vậy, cần tập trung đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chỉ rõ như phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao, phát triển dịch vụ hiện đại; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư. Đây là những mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính dẫn dắt, phải đạt được của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ, đưa vào hoạt động các công trình, dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, khu công nghiệp Liên Hà Thái giai đoạn 2, khu công nghiệp Hải Long, để án đi dời các cơ quan, tổ chức khu vực ven sông Trà Lý và nhiều dự án trọng điểm khác đang triển khai thực hiện. Khắc phục giải quyết các thủ tục đầu tư để sớm triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch. Đặc biệt, cần tiếp tục triệt để tiết kiệm, tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như các tuyến đường trục trong Khu kinh tế, các tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Sa Cao, cầu Tinh Xuyên, cầu Nghìn, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08).

Kinh thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Nhiệm vụ của năm 2023 là hết sức nặng nề nhưng có ý nghĩa và vai trò to lớn. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đạt được trong năm qua, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, để ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến vào nhiều báo cáo, xem xét và thông qua nhiều nghị quyết và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Tôi đề nghị HĐND tỉnh xem xét kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm nghị quyết được kỳ họp thông qua sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân. Sau kỳ họp, khẩn trương triển khai và tổ chức giám sát việc thực hiện, bảo đảm đúng yêu cầu và quy định của pháp luật.

Kinh thưa các đồng chí!

Kinh thưa các vị đại biểu và nhân dân!

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh nhà. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới - thắng lợi mới.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn!

PHÁT HUY DÂN CHỦ, TRÍ TUỆ...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách đan xen. Tình hình thế giới phức tạp, dịch Covid-19 những tháng đầu năm, xung đột Nga - Ucraina, giá cả nguyên liệu, vật tư tăng cao, lạm phát, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Song, được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở top đầu cả nước. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chuyển biến tích cực, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đã vượt kế hoạch đề ra song còn một số ngành chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện xây dựng một số dự án giao thông và phát triển nhà ở còn chậm. Việc giải quyết thủ tục chấp thuận nhà đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tuy đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn còn có nội dung thực hiện chậm và chưa đạt yêu cầu. Việc tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh ở một số bệnh viện còn chậm, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý, giám sát sau đầu tư. Kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của một số ngành, địa phương chưa tốt. Tinh thần, thái độ làm việc và trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác cải cách hành chính chưa tạo ra chuyển biến căn bản, tinh quyết liệt chưa cao. Công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Tinh thần an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Để làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, để đưa ra những biện pháp sát

thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém nêu trên, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, xem xét, cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Đồng thời, xem xét, quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua.

Ba là, trên cơ sở xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan được đồng ý chất vấn, nhân dân quan tâm; đồng thời, xem xét, quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Như thường lệ, kỳ họp cuối năm báo giới cũng có khối lượng công việc rất lớn, theo đó kỳ họp được tiến hành trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (nhất là những nguyên nhân chủ quan) trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề mà đa số cử tri, nhân dân quan tâm và đóng góp ý kiến xác đáng vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN (Nhật Bản)

Sáng ngày 8/12, UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN (Nhật Bản). Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN báo cáo nội dung kế hoạch đầu tư hệ thống trường liên cấp quốc tế tại Thái Bình, trong đó Công ty TNHH Công viên quản lý giáo dục ATI (đối tác của Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN) đề xuất UBND tỉnh cho phép liên kết đầu tư với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đổng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Bình luôn mở cửa thu hút đầu tư, chào đón Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN đến nghiên cứu, đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Thái

Bình, nhất là việc đầu tư hệ thống trường liên cấp quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty triển khai các hoạt động đầu tư theo hướng nhanh và bền vững. Về đề xuất liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, UBND tỉnh giao Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình phối hợp nghiên cứu, báo cáo các cơ quan chức năng, từ đó triển khai, ban hành các thủ tục, quyết định theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. UBND tỉnh mong muốn dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Công ty Giáo dục quốc tế VITJAN thành công và sớm đi vào hoạt động nhằm mang lại cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại, chất lượng cao, mang tầm quốc tế cho học sinh tỉnh Thái Bình.

Trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho bà Tine Mette Gammeltof, Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch)



Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao quyết định công nhận Giáo sư danh dự cho bà Tine Mette Gammeltof.

Sáng ngày 8/12, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho bà Tine Mette Gammeltof, Phó Trưởng khoa Nhân chủng học, Trường phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch).

Bà Tine Mette Gammeltof là nghiên cứu viên chính của các chương trình, dự án nghiên cứu về cộng đồng tại Việt Nam trong 30 năm qua. Từ năm 2017, bà là điều phối viên, nghiên cứu viên chính của 2 dự án hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Trường Đại học Copenhagen, Trường Đại học Nam Đan Mạch, góp phần đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và đóng góp tích cực nâng cao sức khỏe cộng đồng. Để ghi nhận những đóng góp của bà Tine Mette Gammeltof, Trường Đại học Y Dược Thái Bình quyết định trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho bà.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao quyết định công nhận Giáo sư danh dự cho bà Tine Mette Gammeltof và bày tỏ mong muốn bà tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trường, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của Trường nói riêng, sự tiến bộ y học của Việt Nam nói chung.

HÀ PHƯƠNG

QUYÊN LƯU